

# Life360 ขยายบริการ Driver Protect Safety

## ครอบคลุมประเทศไทย อุ่นใจทุกการขับขี่ของทุกคนในครอบครัว

Life360 ผู้นำระดับโลกด้านแอปติดตามตำแหน่งและการขับขี่ปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว ประกาศเปิดให้บริการ Life360 Driver Protect ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเดินทางแผนขยายบริการ Driver Protect แบบ app-based ให้ครอบคลุมทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากขึ้น และช่วยให้รู้สึกอุ่นใจว่าบุคคลอันเป็นที่รักมีความปลอดภัยเมื่ออยู่บนท้องถนน เมื่อสมาชิกในครอบครัวเสร็จสิ้นการขับขี่ในแต่ละครั้ง จะมีการแสดงสรุปผลการขับขี่บนหน้าแอปเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการขับขี่ ความเร็วสูงสุด จำนวนครั้งการใช้มือถือ การเร่งความเร็ว และการเบรคแรง

อเล็กซ์ ฮาโร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานของ Life360 กล่าวว่า “ฐานผู้ใช้ของเราเติบโตอย่างรวดเร็วในไทย เรายินดีมากที่ได้นำเทคโนโลยีล่าสุดของเราไปสู่ผู้ใช้ในวงกว้างขึ้น เราสนับสนุนให้ทุกครอบครัวใช้ข้อมูลการขับขี่ปลอดภัยที่เข้าถึงได้จาก Driver Protect เพื่อให้เกิดการพูดคุยกับบุคคลที่คุณรักเกี่ยวกับการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน”

บริการที่ผู้สมัครจะได้รับจากการใช้งาน Life360 Driver Protect นอกสหรัฐ ประกอบด้วย:

- รายงานสรุปการขับขี่ประจำสัปดาห์: สมาชิกในครอบครัวสามารถดูรายงานสรุปพฤติกรรมการขับขี่ของสมาชิกใน Family Circle ซึ่งสามารถบอกได้ว่า สมาชิกรายนั้นรับมือกับเหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนความสนใจขณะขับขี่ได้ดีขึ้น (หรือแย่ลง)
- ตรวจสอบความปลอดภัยในการขับขี่ได้: ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการขับขี่แต่ละครั้งได้ทันทีที่จบการขับขี่ โดยข้อมูลสามารถลงลึกไปถึงรายละเอียดบนแผนที่ เช่น ระยะเวลาและเส้นทาง ความเร็วสูงสุด จำนวนครั้งที่เร่งความเร็ว การเบรคแรง และการใช้มือถือ
- แจ้งเตือนการมาถึงหรือออกจากสถานที่ที่กำหนดได้ไม่จำกัดครั้ง: ผู้สมัครใช้บริการสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนอัตโนมัติได้ไม่จำกัดครั้งเมื่อคนในครอบครัวเดินทางมาถึงและออกจากตำแหน่งที่กำหนด อาทิ โรงเรียน ที่ทำงาน และบ้าน
- ย้อนดูตำแหน่งการเดินทาง 30 วัน: ทุกคนใน Family Circle สามารถย้อนดูประวัติการไป-มาสถานที่ต่างๆ ของสมาชิกครอบครัวได้สูงสุด 30 วันได้อย่างง่ายดาย

บทวิเคราะห์โดย Life360 ซึ่งเกิดจากการสำรวจผู้ใช้งานในสหรัฐเมื่อช่วงต้นปีนี้ พบว่า 58% ของผู้ใช้งาน Driver

Protect ลดการใช้มือถือขณะอยู่บนท้องถนนภายใน 2 สัปดาห์แรกที่ใช้งาน

Life360 Driver Protect จะเป็นส่วนอัปเดตของแอป Life360 เวอร์ชันล่าสุด โดยผู้ใช้สามารถเลือกจ่ายค่าสมัครใช้งานทั้งแบบรายเดือนและรายปี การสมัครบริการหนึ่งครั้งจะครอบคลุมผู้ใช้ทั้งหมดใน Family Circle ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ในพาหนะเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจาก Life360 Driver Protect จะใช้เทคโนโลยีอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมไปถึงเซ็นเซอร์ในสมาร์ทโฟน เพื่อมอบบริการทั้งหมดภายในแอปเดียว

เกี่ยวกับ Life360

Life360 คือเครือข่ายครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งให้บริการผ่านทาง Android และ iPhone โดยอาศัยเทคโนโลยีบอกตำแหน่งอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่ช่วยในการประมวลผลคำขอติดตามตำแหน่งผู้ใช้นับมากกว่า 1.5 พันล้านครั้งต่อวัน และเปิดทางให้ครอบครัวกว่า 50 ล้านครอบครัวสามารถแลกเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างเป็นส่วนตัว รวมไปถึงการสื่อสารกันได้อย่างง่ายดายและเชื่อมต่อถึงกันได้ตลอดเวลาด้วยบริการส่งข้อความหากันในแอป Life360 อาศัยวิธีดำเนินการที่มุ่งเน้นสะดวกสบายและปลอดภัย ซึ่งช่วยลดความขัดแย้งและมอบความอุ่นใจแก่ทุกคนในครอบครัวเพื่อทำให้ชีวิตของทุกคนง่ายขึ้น Life360 ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 จนถึงปัจจุบันสามารถระดมทุนได้ 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐในลักษณะเงินร่วมทุน บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก และมีพนักงาน 75 คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.life360.com](http://www.life360.com)